

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ นายเอ็มมานูเอล มาครง ต่อประเด็น Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว นายเอ็มมานูเอล มาครง ได้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส รอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดยเอาชนะนางมารีน เลอแปน นักการเมืองฝ่ายขวาจัดจากพรรคแนวร่วมแห่งชาติด้วยคะแนน 66.1% ต่อ 33.9% โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ เป็นผู้มีแนวคิด pro-European และให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งสหภาพยุโรปในเชิงสถาบัน โดยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี นายมาครง ได้กล่าวถึง Brexit ว่าเป็น “การกระทำที่ผิด (crime)” ซึ่งส่งผลให้อังกฤษตกอยู่ใน “สถานะที่ไม่มีอำนาจต่อรอง” (servitude) นอกจากนี้ ภายหลังจากการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางเทเรซา เมย์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นายมาครงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “Brexit ไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศในกลุ่มยุโรป โดยเชื่อว่า สหราชอาณาจักรจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการออกจากการเป็นสมาชิกอียู”

ท่าทีที่แข็งกร้าวต่อประเด็นการเจรจา Brexit ของนายมาครง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่นายมาครงต้องการให้ประชาชนเห็นถึงความแตกต่างนโยบายต่ออียูของตน ซึ่งต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับอียู ในขณะที่นโยบายของนางมารีน เลอแปน สนับสนุนการถอนตัวของฝรั่งเศสออกจากอียู เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายมาครง ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็น Brexit ว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ ไม่ได้มีแนวคิดที่จะลงโทษสหราชอาณาจักร หรือทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร (hard Brexit) อย่างไรก็ตาม นายมาครงจะยังคงไม่ยอมอ่อนข้อแก่สหราชอาณาจักรในการเจรจา Brexit โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การชำระเงินคงค้างของสหราชอาณาจักร ก่อนพ้นจากการเป็นสมาชิกอียู การให้หลักประกันแก่

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส และการคัดค้านในกรณีที่สหราชอาณาจักรต้องการเลือกที่จะเปิดเสรีเฉพาะบางสาขา (cherry – pick) อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ฝรั่งเศสอาจจะต้องพิจารณา ได้แก่ ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ด้านการลงทุนที่ใกล้ชิดกัน และยังคงที่จะต้องการรักษาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางเทรธา เมย์ ได้แสดงความยินดีกับชัยชนะของนายมาครง ภายหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี และได้มีการหารือเกี่ยวกับ Brexit

ข้อคิดเห็นของ สคต. ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในสหภาพยุโรป และที่ผ่านมาได้แสดงท่าทีคัดค้านต่อข้อเรียกร้องของสหราชอาณาจักรในการเจรจา Brexit ดังนั้น ท่าทีของนายมาครง ต่อการเจรจา Brexit ภายหลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งที่นักวิเคราะห์และสื่อต่าง ๆ จับตามองว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฝรั่งเศสภายใต้การนำของนายมาครง เป็นหนึ่งในประเทศคู่เจรจาที่ทำทนาย สำหรับสหราชอาณาจักรในการเจรจา Brexit
